

Thư viện tỉnh Phú Yên tổng kết hoạt động hè năm 2023

Sáng ngày 22/08/2023, Thư viện tỉnh Phú Yên tổ chức Tổng kết hoạt động hè năm 2023 với chủ đề “**Hè vui đọc sách- phát triển kỹ năng**” với sự tham dự của lãnh đạo thư viện, các bậc phụ huynh, đại diện Ban giám hiệu Trường mầm non Baby và đông đảo bạn đọc thiếu nhi của thư viện.



Với mục đích xây dựng và phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong thanh thiếu niên và học sinh. Tạo môi trường thuận lợi để các em tiếp cận với sách báo, củng cố, mở rộng kiến thức, giáo dục truyền thống, lòng yêu quê hương đất nước. Thư viện tỉnh đã tổ chức Chương trình “**Hè vui đọc sách- phát triển kỹ năng**” từ ngày 20/5/2023 đến 20/8/2023 nhằm giúp cho các bạn đọc thiếu nhi có những ngày hè đầy vui tươi, bổ ích sau những tháng ngày miệt mài học tập.

Chương trình “**Hè vui đọc sách- phát triển kỹ năng**” tại thư viện tỉnh với nhiều hoạt động như: trưng bày, triển lãm sách, giới thiệu sách mới, sách chuyên đề dành cho thiếu nhi với các chủ đề: Bác Hồ, lịch sử và nhân vật lịch sử; tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách kỹ năng về phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em và phòng chống đuối nước...; tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên đề vào thứ 5 hàng tuần với chủ đề “*Khám phá thế giới động vật và thiên nhiên kỳ thú qua trang sách*”; Các trò chơi khuyến đọc: Ai đọc nhiều hơn; Nhận diện tác giả tác phẩm; Ném bóng trả lời câu hỏi; Hiểu ý đồng đội... Bên cạnh đó, thư viện tỉnh còn tổ chức các hoạt động giải trí: Tô tranh cát, tô tranh giấy, xếp hình, chơi cờ vua, cờ tướng, ô ăn quan, domino, trò chơi rút gỗ và hướng dẫn gấp giấy thủ công nhằm giải trí và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho các em thiếu nhi.

Từ các hoạt động tương tác với sách trong dịp hè tại thư viện, bạn đọc thiếu nhi được tiếp cận kiến thức thông qua đọc sách vô cùng hiệu quả. Bởi lẽ, qua sách báo các em không chỉ được học tập kiến thức mà còn được trang bị những kỹ năng cần thiết cho bản thân, giúp các em tự tin hơn, biết cách hòa đồng và kết nối với môi trường tập thể, biết học cách tự chăm sóc, bảo vệ mình và bạn bè.

Qua ba tháng hè, phòng thiếu nhi đã phục vụ hơn 22.000 lượt bạn đọc với hơn 64.000 lượt tài liệu cho đối tượng là bạn đọc thiếu nhi. Tại buổi tổng kết Chương trình “**Hè vui đọc sách- phát triển kỹ năng**” Thư viện tỉnh đã trao nhiều phần quà ý nghĩa là những cuốn sách cho những bạn đọc tích cực, gắn bó với các hoạt động của Thư viện.

Một số hình ảnh





Thư viện tỉnh Phú Yên